



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนตากพิทยาคม



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตตาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อมูลอัตรากำลัง จำแนกตาม ประเภทตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรมหรือ พัฒนา	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. กิจกรรม จ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สำนักงาน พนักงานขับรถ และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คนงานยาม แม่บ้าน)	โรงเรียนมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานพนักงานขับรถ คนงาน แม่บ้าน ยาม ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ครู นักเรียนและผู้มาติดต่องาน อย่างเพียงพอ	ได้รับงบประมาณ ๔,๘๑๐,๗๘๙ บาท ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ๔,๘๑๐,๗๘๙ บาท	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	พนักงานขับรถ จำนวน ๒ คน เจ้าหน้าที่ โครงการ ห้องเรียนพิเศษ SME จำนวน ๓ คน เจ้าหน้าที่ โครงการ ห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน ๓ คน เจ้าหน้าที่ โครงการ ห้องเรียนพิเศษ EIS จำนวน ๒ คน เจ้าหน้าที่ โครงการ ห้องเรียนพิเศษ SST จำนวน ๑	๔๓ คน	บางตำแหน่งไม่มี คนมาสมัคร จึง ต้องขยายเวลา ประกาศรับสมัคร	โรงเรียนมีบุคลากร ที่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานในด้าน ต่างๆ

				คน เจ้าหน้าที่ สำนักงานทั่วไป จำนวน ๑๓ คน เจ้าหน้าที่บริการ ทั่วไป จำนวน ๑๙ คน			
๒. กิจกรรม จ้าง บุคลากร ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ปฏิบัติงานใน สถานศึกษา โรงเรียนตากพิทยาศ คม	ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนมี จ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู จ้างสอน จำนวน ๖ คน ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	ได้รับงบประมาณ ๗๙๒,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ๗๙๒,๐๐๐ บาท	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	ครูอัตราจ้าง จำนวน ๖ คน ในกลุ่มสาระ ศิลปะวิชาเอก นาฏศิลป์ 1 คน วิชาคณิตศาสตร์ 2 คน กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 2 คน กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1 คน	๖ คน	-	เป็นกิจกรรมที่ดีทำ ให้การจัดการเรียน การสอนของ โรงเรียนตากพิทยาศ คมมีศักยภาพ

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อมูลอัตรากำลัง จำแนกตาม ประเภทตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรมหรือพัฒนา	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓. กิจกรรม ศึกษา ดูงานและพัฒนา ศักยภาพครูผู้ครุมือ อาชีพ	ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม	ได้รับงบประมาณ ๓๓๘,๕๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย งบประมาณ -	๓ วัน	-	-	เนื่องจากเป็นช่วงที่ สถานการณ์โควิด คลี่คลายวัน และ เวลา ในการทำ กิจกรรมตรงกับ กิจกรรมอื่น	ควรมีกิจกรรมศึกษา ดูงานหรือ ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ทุกปี
๔. กิจกรรม รู้รัก สามัคคีสืบทอด วัฒนธรรมองค์กรที่ ดี และการทำงาน เป็นทีม	ครูโรงเรียนตากพิทยาคม จำนวน ๑๖๕ คน ที่เข้ารับ การพัฒนา มีความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบอาชีพ ทักษะการ ปฏิบัติงานอย่างครุมืออาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี มี เจตคติ มีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กร ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ของบุคลากร	ได้รับงบประมาณ ๓๘,๕๔๐ บาท ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ๓๘,๕๔๐ บาท	๑ วัน (๒๒ ม.ค. ๖๖)	ครูและบุคลากร โรงเรียนตาก พิทยาคม จำนวน ๑๖๕ คน	๑๖๕	ครูบางท่านไม่ สามารถเข้าร่วม อบรมได้	เป็นกิจกรรมที่ดี ครู ได้เข้ารับพัฒนาและ มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานครูอย่าง ครุมืออาชีพ ครูมี เจตคติ วิสัยทัศน์ที่ ดีต่อการปฏิบัติงาน ของตนเอง ครูมี ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการ ทำงานเป็นทีม

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อมูลอัตรากำลัง จำแนกตาม ประเภทตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรมหรือพัฒนา	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕. กิจกรรมการ พัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการกลุ่ม งานบุคคล โรงเรียนตากพิทย าคม	กลุ่มงานบุคคลมีการพัฒนา คุณภาพการบริหารงาน การ บริการ แก่ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ให้เกิด ศักยภาพ และรองรับต่อการ พัฒนาคุณภาพองค์กร สถานศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงยุค ICT	ได้รับงบประมาณ ๔๙,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ๓,๑๔๐ บาท	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	คณะทำงานกลุ่ม งานบุคคล จำนวน ๗ คน	๗ คน	-	เป็นกิจกรรมที่ดีเกิด ความคล่องตัวในการ ดำเนินงานและ สามารถบริการเอื้อ ประโยชน์ต่อ บุคลากรทุกคนใน โรงเรียน ตลอดจน หน่วยงานราชการ องค์กรอื่นๆได้อย่าง ดี
๖. โครงการขวัญ และกำลังใจครู บุคลากรทางการ ศึกษาและ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนตากพิทย าคม	ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติและประกาศเกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ราชการและ บุคคลทั่วไป	ได้รับงบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท	ก.ค.-ก.ย ๖๖	ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา และ ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๔๐ คน	๑๔๐ คน	-	เป็นโครงการที่ดี สร้างขวัญและ กำลังใจครู บุคลากร ทางการศึกษาและ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนตากพิทย าคมเป็นอย่างดี

สถิติอัตรากำลัง

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๖

บุคลากร	ผู้บริหาร	ครูผู้สอน	พนักงานราชการ	ครูอัตราจ้าง	อื่น ๆ (มาช่วยราชการ)	รวม
จำนวน	๕	๑๒๘	๔	๙	๐	๑๔๖
บุคลากร	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	ลูกจ้างประจำ	ลูกจ้างชั่วคราว	ครูต่างชาติ	ครูพี่เลี้ยง	รวม
จำนวน	๑๙	๐	๒๔	๑๓	๑	๕๗
รวม						๒๐๓